

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CTHADS-VP

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2024

V/v triển khai thực hiện một số  
nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2025

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Kết thúc năm công tác 2024, Cục THADS và 7/7 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao. Kết quả toàn tỉnh: Về việc đạt tỉ lệ **87,87%**, vượt 4,22% so với chỉ tiêu được giao năm 2024; về tiền đạt tỉ lệ **58,09%**, vượt 11,24% so với chỉ tiêu được giao năm 2024. Cục Thi hành án dân sự ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao kết quả, chất lượng công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án (THAHC) năm 2025, đồng thời thực hiện Công văn số 3960/TCTHADS-NV3 ngày 02/10/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2025, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị (như kính gửi) thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị Công văn số 3960/TCTHADS-NV3 ngày 02/10/2024 của Tổng cục THADS (đã gửi trên Hệ thống văn bản và điều hành).

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Trong thời gian chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2025 của Tổng cục Thi hành án dân sự, tiếp tục chỉ đạo tổ chức THADS, theo dõi THAHC theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2024; bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Tuyệt đối không được có tư tưởng “đứng đĩnh”, “xả hơi”, chậm tổ chức việc thi hành án.

2.2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc tiền thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính chính xác. Rà soát kỹ lại hồ sơ từng vụ việc thi hành án được thống kê xong phải đảm bảo đầy đủ quy trình, thủ tục đúng quy định.

**2.3.** Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về *lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026*; Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSD và Kế hoạch số 40/KH-CTHADS ngày 28/7/2022 của Cục THADS thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSD.

- Rà soát toàn bộ các hồ sơ thi hành án, kịp thời tổ chức xác minh, phân loại chính xác về điều kiện thi hành án của từng hồ sơ để có biện pháp xử lý hiệu quả. Tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ việc trên 01 năm chưa thi hành xong nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản, Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản. Nếu để xảy ra các sai phạm thì Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan THADS chịu trách nhiệm theo quy định.

- Theo dõi 100% bản án hành chính phải theo dõi theo quy định của pháp luật. Kịp thời thực hiện kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Toà án. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân (UBND) giao làm đầu mối giúp UBND quản lý công tác thi hành án hành chính cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả THAHC và tham mưu để UBND, Chủ tịch UBND chỉ đạo quyết liệt công tác THAHC nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

**2.4.** Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thẩm tra hồ sơ thi hành án, trong đó chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ việc tổ chức thi hành án, trong công tác cán bộ; Triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2024 đã nêu trong Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC; các kết luận kiểm tra của Cục THADS; các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

**2.5.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chi thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo*; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng, Chi cục trưởng và tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

**2.6.** Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ,

quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan đã ban hành. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án; quản lý chặt chẽ hoạt động thu, chi nghiệp vụ thi hành án; quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí toà án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023.

**2.7.** Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực THADS. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện tốt các quy chế phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác thi hành án dân sự.

**2.8.** Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục, Cục THADS về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS. Kịp thời cập nhật thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin, hồ sơ, tiến độ lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành chung.

**2.9.** Thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định. Quá trình đánh giá thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và những nội dung mới theo quy định tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ quy định của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về đánh giá xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ công chức, viên chức Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với cơ quan, đơn vị.

**2.10.** Trên cơ sở kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2024, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị chủ động chuẩn bị các nội dung để tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2024 và triển khai công tác THADS, THAHC năm 2025, bảo đảm thiết thực với tinh thần đánh giá kỹ nguyên nhân của kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ để rút ra bài học kinh nghiệm.

Chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2025. Sau khi có Chương trình công tác trọng tâm Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2025 của Bộ Tư pháp, yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện ngay Kế hoạch công tác năm của đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị Cục Thi hành án dân sự thẩm tra, phê duyệt (*theo Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố ban hành*

*kèm theo Quyết định số 95/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2020 và Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự).*

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:** 

- Như trên (đề t/hiện);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, VP (Huyền).

**CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Tuyên**